



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<b>พระอาการสมเด็จพระพันปีหลวง</b> -เสนอข่าว สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระอาการประชวรจากติดเชื้อของพระวัดติหายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท เสวยพระกระยาหารและบรรทมได้ดี คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ กลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
มติชน คมชัดลึก	<b>การจัดตั้งกรมชุดใหม่</b> -เสนอข่าว มีรายงานว่าการจัดสรรโควตากรมของรัฐบาลล่าสุด พรรคพลังประชารัฐจะมี 17 ตำแหน่ง คือรองนายกฯ 3 ตำแหน่ง ก.กลาโหม ก.มหาดไทย ก.พลังงาน ก.อุตสาหกรรม ก.การคลัง ก.ศึกษาธิการ ก.แรงงาน ก.ดิจิทัลฯ ก.การอุดมศึกษา ก.การต่างประเทศ รมช.มหาดไทย รมช.คมนาคม รมช.พาณิชย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ได้ 7 ตำแหน่ง คือ รองนายกฯ ก.พาณิชย์ ก.เกษตรฯ ก.การพัฒนาสังคมฯ ก.ยุติธรรม รมช.มหาดไทย รมช.คลัง ส่วนพรรคภูมิใจไทยได้ 7 ตำแหน่ง คือ รองนายกฯ ก.คมนาคม ก.สาธารณสุข ก.การท่องเที่ยวฯ รมช.เกษตรฯ รมช.มหาดไทย และ รมช.ศึกษาธิการ ด้านพรรคชาติไทยพัฒนา 2 ตำแหน่ง คือ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ รมช.เกษตรฯ และ พยายามขอเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง พรรครวมพลังประชาชาติไทย คือ ก.วัฒนธรรม และพรรคชาติพัฒนา คือ รมช.อุตสาหกรรม
มติชน คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ เวิร์คพอยน์วิส	<b>กัญชาทางการแพทย์</b> -เสนอข่าว กรม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... โดยการขออนุญาตผลิตสามารถทำได้ ภายใต้เงื่อนไข 7 ประเภท 1.เพื่อการบริหารยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทย 2.เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือเภสัชกรรม 3.เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและความร่วมมือระหว่างประเทศ 4.ผลิตเพื่อส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา 5.เพื่อการผลิตซึ่งการกระทำโดยการปรุงยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชาสำหรับคนไข้เฉพาะราย สำหรับคนไข้ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้าน 6.เพื่อรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 7.สำหรับผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ ที่นำยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชาติดตัวเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร ภายใน 90 วัน โดย ก.พาณิชย์ได้เสนอให้มีกลไกในการกำกับดูแล และติดตามตรวจสอบกรณีที่มีการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ขณะที่ ก.มหาดไทย เห็นว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้แก่ประชาชน ก่อนจะนำเสนอคกก.กฤษฎีกาเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
มติชนออนไลน์	-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงกรณีกรม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายกัญชา แสดงถึงความไม่จริงใจของสธ.ที่รีบออกมากีดกันประชาชน ซึ่งรัฐบาลจากการเลือกตั้งกำลังเข้ามาบริหาร ไม่มีความจำเป็นที่ต้องรีบออกเรื่องนี้ โดยมีเกษตรกรเข้ามาแสดงความเห็นด้วยจำนวนมาก
ช่อง 7	-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เป็นห่วงกรณีกลุ่มผู้เสพยาเสพติด จะนำน้ำมันกัญชาไปผสมกับน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งในประเทศไทยถือว่าผิดกฎหมาย ดังนั้น ออย.จึงประสานปปส.เร่งปราบปรามต่อไป
ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์	-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาอาการทางจิตเวชในรพ.จิตเวชในสังกัดทั่วประเทศ พบว่ามีผู้เข้ารับการรักษาการเสพยาเสพติดกัญชาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลเชิงวิชาการ ในพืชกัญชาจะมีสาร THC มีฤทธิ์กระตุ้นโรคทางจิตเวช และมีสาร CBD ช่วยลดความวิตกกังวล ซึมเศร้า การเคลื่อนไหวผิดปกติ สิ่งที่กรมฯ ดำเนินการมี 2 ส่วน คือ 1.เข้าไปขอร่วมในโครงการวิจัยทางการแพทย์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูผลกระทบต่อโรคทางจิตเวช 2.กรมฯ จะศึกษาเรื่องการใช้สารสกัดกัญชารักษาอาการสั้นๆ ที่จริงที่เป็นผลมาจากการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช รวมถึงร่วมศึกษาตำรับยาคุชไสยาสน์กับผู้ป่วยจิตเวช ช่วยเรื่องการ

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน มติชนออนไลน์ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>นอนหลับ เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาวัตถุดิบกัญชาในการปรุงยาสูตรตำรับยาแพทย์แผนไทย 16 ตำรับ ว่า ล่าสุด ม.เทคโนโลยีสุรนารี ได้ประสานข้อมูลเพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อผลิตเป็นสูตรตำรับยาแพทย์แผนไทย พื้นที่ปลูกอยู่ระหว่างทำให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมปลูกกัญชา 1 ต้น มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2 ต้น สภาเกษตรกรแห่งชาติ 7 ต้น ส่วนศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ คาดว่าจะปลูกได้เร็ว ๆ นี้ และได้ให้ทดลองปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ใช้ในการปรุงยาตามสูตรตำรับยาแพทย์แผนไทย ขณะเดียวกัน ได้ประสานป.ป.ส.เพื่อนำของกลางกัญชาเกรดเอนำมาปรุงสูตรตำรับยาแพทย์แผนไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ หากผลวิเคราะห์เข้าเกณฑ์ จะเริ่มปรุงยาได้ภายในเดือนมิ.ย.นี้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาน้ำมันกัญชาของนายเดชาว่า นายเดชาเลือกเสนอขอการรับรองตำรับยาโดยใช้วิธีสกัดด้วยน้ำมันมะพร้าว ซึ่งเป็นวิธีการแบบดั้งเดิม แต่คกก.มีคำถามว่าจะได้สารอะไร มากน้อยเพียงใด ขณะที่กระบวนการปรุงยาของหมอพื้นบ้านไม่ได้เน้นที่ความเข้มข้นของสารใดสารหนึ่งดังเช่นการผลิตยาแผนปัจจุบัน แต่เน้นการรักษาแบบองค์รวม และให้ความสำคัญกับผลของการรักษาเป็นสำคัญ ซึ่งในการประชุมหารือกับคกก.ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อพิจารณารับรองตำรับน้ำมันกัญชาในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ นายเดชาติดภารกิจเดินทางรณรงค์ถอดกัญชาพันธุชิยาเสพติด จึงให้ตัวแทนของไบโอไทย มูลนิธิสุขภาพไทย และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ชี้แจงต่อคกก.แทน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>นายวิฑูรย์ ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการรักษาได้อย่างถูกกฎหมาย ดูเหมือนไม่มีความคืบหน้า ขณะที่มีข่าวว่า ออย.เตรียมจะอนุญาตนำเข้ายากัญชาจากบริษัท ยาต่างชาติ จึงไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการวิจัยดังกล่าวหรือไม่</p> <p>ส่วนกรณีที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลิตเครื่องยาผสมกัญชากลาง และกำหนดให้แพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้านต้องซื้อมาปรุง นายเดชามองว่า เป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยากัญชา แต่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชา เนื่องจากการนำกัญชาทั้งต้นมาสับและผสมกับพริกไทย เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เป็นสารเสพติด ซึ่งใช้ได้เฉพาะยาแผนไทย 16 ตำรับ แต่หากเป็นบางสูตรที่ใช้เฉพาะบางส่วนของกัญชา เช่นน้ำมันกัญชาสูตรของตนที่ใช้เฉพาะดอกกัญชาตัวเมีย จะไม่สามารถใช้ได้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ ผอ.มูลนิธิสุขภาพไทย ระบุว่า การโฆษณาสรรพคุณของกัญชาในการรักษาโรคเกินจริง ทำให้มีการนำมาใช้แบบผิด ๆ จนเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด รวมถึงเร่งปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด รวมทั้งขึ้นทะเบียนยากัญชาสูตรต่าง ๆ เพื่อให้สามารถผลิตยาจากสารสกัดกัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ง่าย</p>
<p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>-เสนอข่าว คณะเดินทางเพื่อผู้ป่วยและนำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เดินทางถึง จ.ชัยนาท แล้ว โดยนายเดชา ระบุว่า ตลอด 8 วันของการเดินทาง ประชาชนเริ่มตื่นรู้และให้ความสนใจกับการแก้กฎหมายเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชามากขึ้น ส่วนที่สธ.พยายามให้ข่าวว่ามีผู้ใช้้ำมันกัญชาแล้วเกิดอาการข้างเคียงนั้น ยืนยันว่า หากผ่านกฎหมายปลดล็อกกัญชาแล้ว วัตถุดิบสามารถเข้าถึงได้ วงการแพทย์จะได้นำน้ำมันกัญชาบริสุทธิ์ไม่มีสารอันตรายเจือปน อีกทั้งการใช้้ำมันกัญชาโดยผู้ชำนาญการ มีการควบคุมปริมาณตามหลักการแพทย์ ผลข้างเคียงต่าง ๆ จะไม่เกิดหรือน้อยลง ยืนยันว่าการรักษาด้วยน้ำมันกัญชาอันตรายน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว ดร.ชุตินา อี่ยมโชติชวลิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าได้ลงนามความร่วมมือกับ บ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพีฯ เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ด้านการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบกัญชา และ วว. ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ และการแยกสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ทางยาจากกัญชาในระดับห้องปฏิบัติการ จะร่วมกันขออนุญาตกับออย. ภายในเดือนพ.ค.นี้</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และหัวหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊ก เตือนผู้ใช้้ำมันกัญชาเพื่อบำบัดอาการนอนไม่หลับ พบว่าในบางคนมีอาการประสาทหลอน คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ต้องเข้าห้องฉุกเฉินในช่วงกลางดึก ซึ่งในรอบ 1 เดือนมีผู้ป่วยลักษณะดังกล่าวนับ 10 ราย แนะนำให้ผู้ที่มีการนอนไม่หลับ ทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน หากยังไม่ดีขึ้นให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนใช้น้ำมันกัญชา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์ เวิร์คพอยน์ทส์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์แนวหน้า มติชน เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นประเด็นที่รณรงค์.สธ.ระบุว่ากัญชายังเป็นยาเสพติด โดยเห็นต่างว่า กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางการแพทย์ สธ.มีหน้าที่สนับสนุน แนะนำ ให้ความรู้ประชาชนใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และรักษาโรคอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน สธ.ต้องยืนยันหลักการวิจัยและพัฒนาวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาไทยซึ่งมีมานานแล้ว</p>
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอิศรา นานาวิชิต ผู้ช่วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงว่า มีหน่วยงานภาครัฐมาลงทะเบียนแจ้งครอบครองกัญชา 9 ราย ผู้ป่วย 2,306 ราย แบ่งเป็น แจ้งครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชา 306 ราย ต้นกัญชา 2,000 ราย มีผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนและยังไม่มายื่นเพิ่มอีก 30 ราย และพบผู้ติดยาแฝงมาลงทะเบียนครอบครองกัญชา มีผู้ที่นำเอกสารมาไม่ครบ และผู้ใช้หลักฐานปลอม กรณีผู้ที่ปลอมแปลงเอกสาร จะทำบันทึกห้ามรับแจ้งครอบครองอีก ทั้งนี้ มีความเป็นห่วงเรื่องการใช้น้ำมันกัญชารักษาโรค เพราะใน จ.เชียงใหม่ มีผู้ที่ใช้ในปริมาณมากจนเกิดอาการนี้้ออกแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ราย</p>
ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นางวีรวรรณ ตรงต่อศักดิ์ ประธานสภาภักุชานนครราชสีมา เปิดเผยถึงการจัดประชุมสภาภักุชานนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ที่ม.เทคโนโลยีสุรนารี ว่า อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปลูกพืชกัญชา และการวิจัยนำมาใช้เป็นยารักษาโรค รวมถึงจัดทำศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากกฎหมายปลดล็อก จะจัดตั้งสหกรณ์และวิสาหกิจมาร่วมลงทุนปลูกกัญชาได้</p>
เว็บไซต์สนุก ThaiPBS สปริงส์นิวส์	<p>-เสนอข่าว 2 สามีภรรยาติดเชื้อเอชไอวีระยะสุดท้าย ที่ ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ แพทย์ให้กลับมานอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หลังจากพยาบาลวิชาชีพแนะนำให้ทดลองใช้น้ำมันสกัดจากกัญชาได้เพียง 9 วัน อาการดีขึ้นสามารถขยับตัวได้ ปัจจุบันใช้มา 24 วัน สามารถลุกขึ้นนั่งพูดคุย ช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว</p>
มติชน	<p>นางอมรรัตน์ เสนานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวว่า ได้ศึกษาการใช้กัญชารักษาโรคอย่างจริงจัง พบว่าสามารถรักษาโรคได้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี จึงรวมกลุ่มกับคนในพื้นที่ขับเคลื่อนสภาภักุชาระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อผลักดันให้ผู้ป่วยเข้าถึงการใช้กัญชารักษาโรค ปัจจุบันได้นำมาให้ผู้ป่วยในหมู่บ้านใช้แล้วอาการดีขึ้นมากกว่า 10 ราย จึงอยากเสนอให้ภาครัฐอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกกัญชาเพื่อรักษาโรคได้ อย่างน้อยตำบลละ 1 ไร่ เพราะไม่ใช่เพียงน้ำมันสกัดจากกัญชา แต่ต้นกัญชานำมาต้ม นำดื่ม แทนน้ำชา ยังแก้โรคความดันได้ด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นายสุนทร รัชรงค์ แกนนำสมัชชาพิชกระท่อมแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเสนอปลดพืชกระท่อมและกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 เพื่อใช้ทางการแพทย์ จะต้องเจออุปสรรคอีกมาก เนื่องจากผู้ใช้พืชกระท่อมและกัญชาเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ติ่มเหล้า สูบบุหรี่ และติ่มเครื่องตีหมูกำลังเป็นประจำ ต่างกันตรงเหล้า บุหรี่ และเครื่องตีหมูกำลังเป็นของนายทุนใหญ่ บางส่วนใกล้ชิดกับการใช้อำนาจรัฐ และมีมูลค่าทางการตลาดสูง ส่วนพืชกระท่อมและกัญชาเป็นของประชาชน ดังนั้นการต่อสู้เพื่อปลดล็อกพืชกระท่อมและกัญชา ไม่ต่างกับสงครามการต่อสู้ทางชนชั้น</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว ในวันที่ 3 มิ.ย. สถาบันกรีนโนเวชั่น จะจัดประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับกัญชาครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทุกสาขามาพูดคุยในหัวข้อ อาทิ กัญชาในเวทีโลก กฎหมายไทยกับกัญชา กัญชารักษาโรค การปลูกกัญชาเชิงอุตสาหกรรม ทิศทางการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาผลผลิตให้เป็นมาตรฐาน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เสพสมบ่มสม	<p><b>บทความ</b> -กล่าวว่า นักวิจารณ์เตือนว่าประเทศไทย ยังขาดความรู้ทางเทคนิคในการแข่งขันอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมที่ร่ำรวย ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาวิกฤตการณ์การเสพติดสารโอปิออยด์ คือ กลุ่มของสารเคมีที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติคล้ายคลึงกับมอร์ฟีน (Morphine) ที่ใช้ในยาแก้ปวดรุนแรงเป็นวิกฤตระดับชาติ</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์มอง มุมสูง	<p>-กล่าวว่า กัญชากำลังเป็นสิ่งที่คนในสังคมไทยอยากครอบครองและมีไว้ใช้ เพราะปากต่อปากทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่ากัญชารักษาได้ทุกโรค ซึ่งมีค่าเตือนแล้วว่าใช้ยาต้องรู้ตัวโรค สาเหตุของโรค และต้องรู้ว่าสามารถควมรวมกับยาแผนปัจจุบันอย่างไร จึงขอให้ฟังทางฝ่ายแพทย์และมองหลายๆ ก่อนตัดสินใจ</p>
ข่าวสด คอลัมน์	<p>-กล่าวว่า อนาคตของกัญชาไทยสว่างไสวแน่จากการขับเคลื่อนของภูมิใจไทย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวชั้นคนเข้ม	
ผจก.รายวัน คมชัดลึก ไทยรัฐ สยามรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า	<p><b>ความคืบหน้าคดีเมจิกสกิน</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีเมจิกสกิน แถลงความคืบหน้า ว่า ในวันที่ (29 พ.ค.) จะมีการเผาทำลายของกลางเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ยึดได้ 120 ตัน มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท จากผู้ต้องหา 186 ราย จากตลาดใหม่ตอนเมือง ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยคดีนี้พนักงานสอบสวนร่วมกับ ปปง. आयटทรัพย์สินผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในเครือเมจิกสกินทั้งหมด 4 ราย รวม 19 ล้านบาท จะเชิญผู้เสียหายเข้ามาชี้แจงและเจียทรัพย์สิน ส่วนดารานักแสดง เน็ตไอดอล ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ สัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนในการตั้งข้อหา เพราะอย.ได้ส่งข้อมูลมาให้แล้ว โดยจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งโทษหนักถึงจำคุก</p>
ไทยโพสต์ เว็บ mthai เว็บบางกอกบิชนิวส์ ผจก.ออนไลน์ เว็บเดลินิวส์	<p><b>สั่งดำเนินคดีผู้ก่อเหตุใน รพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. มีหนังสือด่วนที่สุดถึง ผวจ.ทุกจังหวัด ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในรพ.ทุกราย โดยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุ เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท มาตรา 364 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไป หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์สินหรือสำนักงานในครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นนั้น เมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีการบุกรุกโดยการใช้อำลัประทุษร้าย หรือขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยมีอาวุธหรือร่วมกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือบุกรุกในเวลากลางคืน ตามมาตรา 365 และในความผิดอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>ดำน พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขานุการแพทยสภา และ นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขานุการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ขอบคุณ ปลัด สธ. ที่ออกหนังสือดังกล่าว</p>
คมชัดลึก	<p><b>มาตรการความปลอดภัยห้องฉุกเฉิน รพ.</b></p> <p>-เสนอสรุปเกี่ยวกับปัญหาการทะเลาะวิวาทในรพ. ทำให้สธ.ออกมาตรการป้องกัน 7 ข้อ ซึ่งแต่ละมาตรการต้องใช้เวลาและงบประมาณ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันที่ทั้งนี้ โดยจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รพ.ที่อยู่ต่างจังหวัด ระบุว่าต้องทำงานบนความเสี่ยง โดยเฉพาะรถป.ล. เวนแปล และห้องฉุกเฉิน ซึ่งเป็นด่านหน้า</p> <p>นายสืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และอดีตรองอธิการบดีม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ให้ข้อคิดว่า สิ่งที่ทำให้วัยรุ่นก่อเหตุร้ายแรงโดยไม่เคารพสถานที่ มีหลายสาเหตุทั้งการอบรมดูแลของผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก รวมถึงการสั่งสอนของอาจารย์ในรั้วโรงเรียน และฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ให้พัฒนาเงินเดือนและสวัสดิการของครู เพราะเมื่อคุณภาพของครูดีขึ้น คุณภาพเด็กก็จะดีขึ้น</p>
เว็บไทยพีบีเอส	<p><b>รพ.ขอรับบริจาคมุ้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.तालसुम จ.อุบลราชธานี ขอรับบริจาคมุ้งเพื่อกางให้ผู้ป่วยใช้เลือดออกที่รักษาตัวในรพ. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในช่วงหน้าฝน โดยขอรับเป็นมุ้งแบบผูกติดกับเสาเตียง</p>
มติชน	<p><b>โรคชิคุนคุนยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ภาคใต้มีฝนตกหนัก เกิดน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทำให้ประชาชนเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค - 20 พ.ค พบผู้ป่วย 3,437 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ 25-34 ปี รองลงมา 15-24 ปี และ 35-44 ปี ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ภาคใต้ อาการของโรคชิคุนคุนยา คือ มีไข้ ผื่นและปวดข้อ ข้อบวม เริ่มจากบริเวณข้อมือ ข้อเท้า และข้อต่อแขนขา อาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์ หากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์</p>
สวท. มติชน เว็บสยามรัฐ เว็บเดลินิวส์ เว็บข่าวสด	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กล่าวว่า ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย ที่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นเด็กหญิงอายุ 10 ปี 6 เดือน ซึ่งเป็นรายที่ 2 ของปีนี้ มีประวัติเล่นกับสุนัขจรจัดและถูกข่วน แต่ไม่ได้ล้างแผลและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น หากถูกสุนัข-แมว กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง ใส่ยาเบตาดีน จากนั้นรีบไปพบแพทย์ พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บมติชน เว็บไทยโพสต์ ผจก.ออนไลน์	ดูแลบุตรหลานให้อยู่ห่างจากสุนัขและแมว ให้อึดหลักคาถา 5 ย. ได้แก่ อย่าแห่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และอย่ายุ่ง
มติชน ไทยรัฐ thairath.co.th sanook.com mgronline.com innnews.co.th bangkokbiznews.com siamrath.co.th banmuang.co.th	<b>เตือนอันตรายยารักษาสิว</b> -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนให้ระวังอันตรายจากการซื้อยากินเพื่อรักษาสิวเอง เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงกับระบบต่างๆ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ์ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ยารับประทานกลุ่มไอโซเตรติโนอิน ซึ่งเป็นกรดวิตามินเอขนาดสูง ใช้รักษาสิวที่เป็นมากและรุนแรง ปัจจุบันมีการเข้าใจผิดว่ายาทำให้ผิวหนังหายขาด หน้าใส จึงมีการใช้ยาพร่ำเพรื่อ ทำให้พบผู้ป่วยที่มีผลข้างเคียงจากการซื้อยากินเองเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดผลข้างเคียงในหลายระบบ ได้แก่ การทำงานของตับ ผิดปกติ ไชมันและระดับน้ำตาลในเลือดสูง ปวดศีรษะรุนแรงจากความดันในสมองสูง ปวดกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ ลำไส้ใหญ่อักเสบจากการขาดเลือด ปากแห้ง ผิวแห้ง ตาแห้ง ผมร่วงบาง เล็บเปราะ เล็บอักเสบ หากตั้งคร่ำครึมีผลทำให้ทารกพิการ ดังนั้น การใช้ยาในกลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังไม่ควรซื้อยามากินเอง
ไอเอ็นเอ็น ข่าวสด เว็บบ้านเมือง เว็บบางกอกบิซนิวส์	<b>วันงดสูบบุหรี่โลก</b> -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จึงได้จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2562 เพื่อร่วมรณรงค์ ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้ป่วย เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรของสถาบันฯ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ และลด ละ เลิกการสูบบุหรี่
มติชน matichon.co.th	<b>สปส.ออกมาตรการแยกขยะ</b> -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2562 และกล่าวว่า จากสุขบัญญัติข้อที่ 10 มีสำนึกต่อส่วนร่วม ร่วมสร้างสรรค์สังคม กรมาฯ จึงได้ออกมาตรการให้หน่วยงานทั้งภายในและนอกสังกัดที่ใช้ห้องประชุมของกรมฯ จัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นกลับไปทิ้งยังหน่วยงานของตนเอง หากไม่ปฏิบัติจะไม่ให้ใช้ห้องประชุมอีก ส่วนคนในต้องหามาตรการจัดการปัญหา เริ่มจากการคัดแยกขยะด้วยการทิ้งให้ลงถังให้ถูกประเภท
เว็บ kapook เว็บ tnews เว็บคมชัดลึก เพจพิษณุโลกบ้านเรา	<b>ร้องเรียนเวรเปล รพ.พุทธชินราช</b> -เสนอข่าว เพจอยากดังเดี่ยวจัดให้ return v.11 โพสต์ภาพและเรื่องของหญิงสาวรายหนึ่งเดินทางไปใช้บริการที่รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เจ้าหน้าที่เวรเปล 2-3 คนกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์บนรถเข็นของคนไข้ เมื่อแจ้งว่าขอรถเข็นกลับตอบว่าให้เลือกเอาเลย -โพสต์ภาพเอกสารข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงของ รพ.พุทธชินราช ระบุว่า เป็นพนักงานรับจ้างของบริษัทเอกชนซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รับผู้ป่วย และรับว่านั่งเล่นโทรศัพท์บนรถเข็นผู้ป่วยจริง ได้ตักเตือนและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับญาติผู้ป่วยแล้ว
สยามรัฐ	<b>การเข้าถึงยาและวัคซีน</b> -เสนอบทความ นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 72 ณ สมาพันธรัฐสวิส ว่า ดร.เท็ดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาและการให้บริการสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ และเร่งรัดการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาคมโลก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ยังได้ชูประเด็นการเพิ่มจำนวนการเข้าถึงยา วัคซีน และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่จำเป็นในทุกกลุ่มประชากรทั่วโลก
มติชน	<b>โรคไขหูดับ</b> -เสนอบทความ หลังเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ป่วย 5 ราย และเสียชีวิต 2 ราย เนื่องจากรับประทานลาบและหลู้หมูดิบ สสจ.พะเยาได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรคและควบคุมโรคทันที และกำชับทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงและงดรับประทานเนื้อหมูดิบ ที่สำคัญ เจ้าหน้าที่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ต้องงดรับประทานอาหารจากเนื้อหมูดิบทุกชนิด และเน้นกินอาหารปรุงสุกใหม่ ๆ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร
สยามรัฐ	<b>วันงดสูบบุหรี่โลก</b> -เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล เปิดเผยว่า วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ได้มีเป้าหมายให้หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมในการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ ปกป้องนักสูบหน้าใหม่ รวมทั้งมุ่งให้ผู้สูบบุหรี่ได้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เน้นการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ จ.สตูล มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ไฟไหม้สารเคมีในเรือที่แหลมฉบัง</b></p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์บนเรือบรรทุกสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือเอ 2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ชาวชุมชนบ้านแหลมฉบังอยากให้นักวิจัยที่รับผิดชอบพื้นที่มาดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเร่งตรวจสอบสารเคมีให้ชัดเจนว่าเป็นสารอะไร ผลกระทบจะมากน้อยแค่ไหน แล้วจะหมดไปอย่างไร เพราะชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ยาปฏิชีวนะในแม่น้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มนักวิทยาศาสตร์เผยแพร่รายงานในที่ประชุมนักพิษวิทยาต้านสิ่งแวดล้อม ที่กรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ ว่าจากการเก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำ 72 ประเทศทั่วโลก พบมลพิษจากยาปฏิชีวนะสูงเกินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม 300 เท่า ซึ่งอาจสร้างปัญหาการดื้อยา โดยองค์การอนามัยโลกเตือนว่ายาฆ่าเชื้อที่ยังใช้ได้กำลังจะหมดโลก และเรียกร้องให้อุตสาหกรรมและรัฐบาลเร่งพัฒนายาฆ่าเชื้อตัวใหม่</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch